

Số: /BC-UBND

Đắk Glei, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện Đắk Glei

Thực hiện Công văn số 1683/SNV-XDCQ&TCBM ngày 31/5/2024 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Dưới sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, từ năm 2021 đến nay UBND huyện Đắk Glei đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và toàn dân trên địa bàn huyện, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả; các chính sách xã hội được triển khai thực hiện bảo đảm đúng mục đích, đối tượng; chất lượng giáo dục ngày được nâng lên; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân hưởng ứng; chất lượng khám, chữa bệnh ngày được nâng cao; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc.

Đối với Nhân dân có tín ngưỡng tôn giáo, đã chấp hành tốt các quy định về hoạt động tôn giáo, đơn thuần là niềm tin về tôn giáo. Không phát hiện biểu hiện chống đối, lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền. Chức sắc, cốt cán và tín đồ các tôn giáo có tư tưởng tích cực hơn trong việc phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đồng hành cùng chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị:

- Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận:

+ UBND huyện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai tốt đường lối, chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Tăng cường thực hiện

chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân vận, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch¹ và tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

+ Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là các ngày Lễ trọng trong tôn giáo²; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội của Nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo để chủ động xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các sự vụ, sự việc xảy ra trên địa bàn.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận:

+ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch giám sát. Đối với các ý kiến, kiến nghị của MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội sau giám sát, phản biện xã hội, kịp thời trả lời và giải quyết, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi không hợp tác, gây khó khăn, cản trở hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân hoặc lợi dụng quyền giám sát, phản biện xã hội để gây tổn hại cho tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

+ Nhằm tăng cường giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). UBND huyện thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện tham gia giám sát tại các xã, thị trấn như: Tổ chức giám sát việc xét duyệt, cấp phát hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt hằng năm trên địa bàn các xã³; UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện giám sát việc chi trả chế độ đối với người có công tại các xã Đăk Plô, Đăk Kroong và Đăk Lon; giám sát việc triển khai xây dựng nhà Đại Đoàn kết tại 02 xã Mường Hoong và Ngọc Linh; giám sát, kiểm tra Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” tại Đảng ủy xã Đăk Plô, Đăk Man, Đăk Môn và Đăk Choong; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động “*Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam*” tại các xã; Kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Glei lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 tại 12/12 xã, thị trấn...

2. Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận

¹ Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 04/3/2022 về việc thực hiện công tác dân vận năm 2022 trên địa bàn huyện Đăk Glei; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 05/3/2023 của UBND huyện về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện năm 2023; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2024 về Tăng cường công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đăk Glei năm 2024; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 01/4/2024 về việc kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận năm 2024 trên địa bàn huyện.

² Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Lễ Phục sinh; Lễ Phật đản và An cư Kiết hạ

³ Đăk Man, thị trấn Đăk Glei, Mường Hoong, Ngọc Linh.

- Xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân; Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn quán triệt triển khai các văn bản liên quan đến việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2017 của Thủ tướng chính phủ về kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp, Công văn số 1256/UBND-KTTH ngày 19/4/2021 về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ công chức, viên chức. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức (*đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức làm tại bộ phận một cửa*); những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức. Đẩy mạnh quán triệt, đôn đốc đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ngành, các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đúng các quy trình, quy chế làm việc; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc tại công sở, địa bàn công tác, hoạt động. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong mỗi cơ quan, đơn vị, bộ phận. Mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; xác minh, kiểm chứng thông tin, kịp thời kết luận, trả lời hoặc phúc đáp tới người dân.

Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện chưa có cán bộ, công chức, viên chức nào bị xử lý kỷ luật về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Việc thể chế hóa chủ trương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”: Hằng năm, UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra được chú ý thực hiện, thông qua các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện huy động sức dân; phong trào thi đua yêu nước, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, làm giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở từng địa bàn dân cư, các tiêu chí "Nông thôn mới"; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025...

3. Việc phối hợp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị:

- UBND huyện đã tích cực phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, trọng tâm là chăm lo và bảo vệ lợi ích của Nhân dân, vận động Nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước và thực hiện các nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và tuân thủ các quy định của pháp luật;

cùng với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện ban hành Quy chế phối hợp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; phối hợp triển khai thực hiện Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*”, “*Phụ nữ Đắk Glei không sinh con thứ ba*” và “*xóa bỏ các hủ tục lạc hậu*” trên địa bàn huyện.

- Tham gia phối hợp với HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xây dựng các dự án, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện có liên quan đến đời sống của tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trước khi văn bản ban hành.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài:

- UBND huyện luôn tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an sinh, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân; quan tâm thực hiện các chính sách cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, những nơi còn nhiều khó khăn, các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo. Khi thực hiện các dự án có liên quan đến thu hồi đất của người dân luôn công khai, minh bạch, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến quyền lợi của người dân thuộc diện có đất thu hồi, không để người dân bị thua thiệt. Nhìn chung tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định; tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo diễn ra bình thường, chưa phát hiện hoạt động bất thường, trái quy định pháp luật, lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá Đảng, chính quyền; các chức sắc, các tổ chức tôn giáo có sự phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện thường xuyên.

- Định kỳ tổ chức giao ban để định hướng chương trình, kế hoạch công tác dân vận, nắm tình hình kết quả tuyên truyền, vận động Nhân dân, những vấn đề mà dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm; qua đó, kịp thời đề xuất, thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác dân vận trên địa bàn. Hoạt động đối ngoại Nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều kết quả, hàng năm, tổ chức nhiều hoạt động hội đàm, ký kết hợp tác giữa huyện Đắk Glei với huyện Xản Xay (tỉnh Attapư) và huyện Đắk Chưng (tỉnh Sê Kông) của nước CHDCND Lào nhằm góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước, thắt chặt tình hữu nghị với các quốc gia láng giềng. Nhân dịp Lễ tết cổ truyền hàng năm của nước bạn Lào, huyện Đắk Glei đã tổ chức sang chúc Tết nước bạn Lào nhằm xây dựng tình đoàn kết giữa hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm trong công tác giữa Mặt trận giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Attapư và tỉnh Sê Kông. Tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”.

Hướng dẫn nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

5. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội: Phối hợp với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sát thôn làng, sát người dân tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Phát huy vai trò các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn⁴, đội ngũ chuyên gia, công tác viên trong công tác Mặt trận. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, nghị quyết liên tịch và chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp với các cơ quan Nhà nước và các tổ chức thành viên. Đến nay trên địa bàn 12 xã, thị trấn huyện Đắk Glei đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, do vậy, thông tin, báo cáo 2 chiều đều gửi qua địa chỉ email, zalo.

6. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, giải quyết kiến nghị của Nhân dân: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Công tác rà soát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Hằng năm, Chủ tịch UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện luôn duy trì công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật⁵; sau khi tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phản ánh của công dân; UBND huyện căn cứ các quy định của pháp luật giải thích cho công dân biết, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện kiểm tra, xem xét và trả lời cho công dân theo quy định.

7. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”

- UBND huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về chính trị, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gắn gũi với Nhân dân, đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch phát động

⁴ Mặt trận huyện có 2 ban tư vấn (Ban dân chủ pháp luật và Ban Dân tộc tôn giáo), mỗi ban có 7 thành viên.

⁵ Hằng năm, Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ 20 lượt

Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên địa bàn huyện của các cấp có thẩm quyền; tích cực tuyên truyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và nhân rộng các mô hình tiên tiến. Công tác khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch và phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” và công tác gia đình được tích cực triển khai.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm: Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Việc giải quyết hồ sơ, đơn thư khiếu nại của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài được tập trung chỉ đạo. Công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước các cấp có nhiều chuyển biến tốt; công tác phối hợp giữa UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể của huyện trong thực hiện công tác dân vận có nhiều tiến bộ; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” có tác dụng tích cực, tạo sự đồng thuận của cộng đồng trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- **Hạn chế:** Công tác phối hợp giữa các ngành, các đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận đôi lúc chưa chặt chẽ, việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo còn chậm. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số địa phương chưa đồng đều và duy trì chưa được thường xuyên, liên tục. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khu dân cư một số nơi còn chậm, nội dung chưa phong phú.

- **Nguyên nhân:** Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, chưa thường xuyên cử cán bộ, đảng viên công chức xuống nắm bắt tình hình ở khu dân cư.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN GIAI ĐOẠN 2025-2030

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trên các loại hình, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “*Dân vận khéo*” gắn với việc “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách*

Hồ Chí Minh”.

2. Tăng cường công tác cải cách hành chính, công tác dân vận của các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

3. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu Nhân dân.

5. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Tăng cường phối hợp trong triển khai và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng các mô hình thực hiện theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi”.

6. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và Ủy ban MTTQVN cùng các tổ chức chính trị - xã hội huyện khi có vấn đề phát sinh, chưa phù hợp hoặc cần sửa đổi, bổ sung, thay thế.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei báo cáo tổng kết công tác dân vận giai đoạn 2021-2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác dân vận giai đoạn 2025-2030 trên địa bàn huyện./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Ban Dân vận Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b);
- Phòng Nội vụ (t/d);
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Y Thanh